

# เดินหน้ายุบศูนย์นอกที่ตั้งภายใน3ปี

ไทยโพสต์ • “สุเมธ” ยันเดินหน้ายุบศูนย์นอกที่ตั้งทั่วประเทศภายใน 3 ปีนี้แน่ รับปัญหาไร้คุณภาพเกิดจากให้อำนาจและสิทธิ์ขาดสภาฯ มากเกิน ข้ำอธิการฯ ขาดความรับผิดชอบ เผยไม่ติดใจต่ออธิการ มอศ. มีข้อมูลศูนย์ฯ เกือบอื่นส่งมา

จากกรณีปัญหาการเปิดศูนย์นอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอีสาน (มอศ.) จำนวน 125 ศูนย์ ไม่ถูกกฎหมายและไม่มีความมาตรฐานส่งผลต่อความน่าเชื่อถือกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศูนย์นอกที่ตั้งทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ นำมาสู่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หน่วยงานที่กำกับดูแลเข้าตรวจสอบศูนย์นอกที่ตั้ง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน นายสุเมธ แย้มมนุญ เลขาธิการ สกอ. กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าเป็นห่วงเรื่องการจัดการศูนย์นอกที่ตั้งที่ไม่มีคุณภาพและไม่มีความมาตรฐานอย่างมากสาเหตุของปัญหาทั้งหมดน่าจะเกิดจากการให้อำนาจและสิทธิ์ขาดกับผู้อำนวยการศูนย์นอกที่ตั้งมากเกินไป โดยสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเองไม่ได้เข้าไปดูแล ทำให้เกิดปัญหาการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพอย่างปัจจุบัน อีกทั้งขาดความรับผิดชอบ

ในกรณีที่มีผู้มาเสนอเปิดศูนย์นอกที่ตั้ง แต่สภาฯ และอธิการบดีก็อนุมัติไป ทั้งนี้ สกอ. ได้จัดคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบการเปิดศูนย์ฯ ของแต่ละมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนแล้ว ตามที่สภาฯ แจ้งเปิดศูนย์ฯ เข้ามา พบความจริงที่น่าเป็นห่วงอีกว่า ถึงแม้สภาฯ จะมั่นใจความพร้อมในการเปิดศูนย์ฯ แล้ว แต่เมื่อลงไปตรวจสอบก็พบว่ายังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งบางที่ก็ไม่ผ่านไปเลย

“ปัญหาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในศูนย์นอกที่ตั้ง ทำให้ผมต้องดำเนินการตามแผนที่จะยุบศูนย์นอกที่ตั้งทั้งหมดภายใน 3 ปีนี้ให้ได้ ผ่านระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนข้อถกเถียงเรื่องอำนาจสภาฯ ที่เป็นต้นเหตุการอนุมัติเปิดศูนย์ฯ จำนวนมาก ส่งผลให้ไม่มีคุณภาพนั้น ผมคิดว่าหากยุบศูนย์ฯ ได้ทั้งหมด ปัญหาเหล่านี้ก็หมดไป” นายสุเมธกล่าวและว่า ส่วนกรณี ที่ นายอัญญาต์ แสงวงการ อธิการบดี มอศ.ทำให้ สกอ.ไปไล่ตรวจศูนย์ฯ ทั่วประเทศ ไม่ใช่มารุมตรวจสอบ มอศ.อย่างเดียว นั้น อยากบอกนายอัญญาต์ว่า หากมีข้อมูลก็สามารถบอก สกอ.เข้ามาได้ สกอ.ก็พร้อมจะลงเข้าตรวจสอบ ทั้งนี้ ในส่วน

ศูนย์ฯ ที่สภาฯไม่ได้แจ้งมาเปิดกับ สกอ. ก็ต้องเป็นศูนย์เถื่อนทั้งหมดอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งมายัง สกอ.อย่างเป็นทางการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.2554) พบว่า ในข้อมูลดังกล่าวได้รายการสถานะของศูนย์นอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่มีรวมประมาณ 1,692 ศูนย์ แบ่งเป็นสถานะ อาทิ แจ้งปิดศูนย์ฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ และไม่รับทราบ เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบมหาวิทยาลัยประมาณ 5 แห่ง ที่มีจำนวนศูนย์นอกที่ตั้งมากกว่า 50 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีจำนวน 159 แห่ง มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีจำนวน 129 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีจำนวน 100 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีจำนวน 57 แห่ง และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีจำนวน 52 แห่ง ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวพบว่า มีอยู่ 1 มหาวิทยาลัยที่มีศูนย์นอกที่ตั้งจำนวนมากและมีสถานะที่ สกอ.ไม่รับทราบ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจำนวน 43 ศูนย์.